

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	6.0
	1	C	0.5
	2	B	0.5
	3	B	0.5
	4	A	0.5
	5	B	0.5
	6	D	0.5
	7	B	0.5
	8	Nêu chi tiết thần kì của văn bản. (Học sinh có thể chọn 1 trong các chi tiết sau): + Cảnh sôi biển thành vàng; quả táo biến thành vàng + Thức ăn, thức uống biến thành vàng + Dòng nước sông Pác-tôn Ý nghĩa của chi tiết thần kì: Thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện; tạo nên sự li kì, hấp dẫn cho câu chuyện; thể hiện trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn của người cổ đại.	1.0
	9	- Nêu ra bài học cho bản thân - Lí giải lí do bản thân nêu bài học ấy	1.0
	10	Hạnh phúc là phạm trù tinh thần, vàng bạc là phạm trù vật chất. Dù cuộc sống tinh thần của con người có được một phần nhờ vào sự đầy đủ của vật chất nhưng đó không phải là yếu tố cốt lõi tạo nên hạnh phúc. Ước muốn cao đẹp, sống hết mình vì đam mê chính đáng mới đem lại hạnh phúc.	0.5
II		VIẾT	4.0
		<i>a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận</i> Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề	0.5
		<i>b. Xác định đúng yêu cầu của đề.</i> Nghị luận về lòng dũng cảm	0.5
		<i>c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm</i> HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:	2.0
		+ Giải thích được: Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, không quản ngại khó khăn. Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác để bảo vệ công lí, chính nghĩa. + Khẳng định và chứng minh: Dũng cảm là phẩm chất tốt đẹp của con người ở mọi thời đại. + Tại sao con người cần phải có lòng dũng cảm? - Người có lòng dũng cảm dám khẳng định mình, không hèn nhát, lùi bước trước những thử thách của cuộc sống. - Giúp hoàn thành mục tiêu với một quyết tâm cao độ, vì thế mà dễ dàng đạt thành công hơn. - Khẳng định giá trị bản thân trước bạn bè, gia đình và xã hội. + Phê phán: những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí và những người hèn nhát, bạc nhược không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.	

	+ Bài học nhận thức và hành động của bản thân. + Liên hệ bản thân đã dũng cảm trong những việc gì...	
	<i>d. Chính tả, ngữ pháp</i> Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.	0.5
	<i>e. Sáng tạo:</i> Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.	0.5
Tổng điểm		10.0